

ผังการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, นโยบาย วท. และ แผนยุทธศาสตร์ ปส. พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน			ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
แผน สศช. 12	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม			ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
บูรณาการ			แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา			
เป้าหมายกระทรวง	(รออนแนวทางการพิจารณาจาก วท.)					
นโยบาย วท.	โครงการ Function	โครงการ Agenda	โครงการ Function	โครงการ Agenda	โครงการ Function	
ยุทธศาสตร์ ปส.	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี				
กลยุทธ์ ปส.	กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ	กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี	กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.	กลยุทธ์ที่ 1.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี	กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านกำกับดูแลความปลอดภัยและการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ได้มาตรฐานสากล	
แผนงาน/โครงการของ ปส. ที่สอดคล้อง	1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)	1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (STI/MSTQ)	1. โครงการวิจัยที่เสนอขอผ่าน วช. ทั้งหมด 1. โครงการเสริมสร้างกรอบการตัดสินใจเพื่อการอนุญาตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3. โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค	1. โครงการศึกษาวิจัยมาตรการทางกฎหมายลำดับรอง ในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.	1. โครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี 2. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ	1. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 2. โครงการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์